

Số: 502/BC-TCKH

Phú Lộc, ngày 17 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Về việc giải quyết phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh

Kính gửi: UBND huyện Phú Lộc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện về việc kiểm tra, xử lý, báo cáo phản ánh liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nội dung: “*Đề nghị BCD phòng, chống dịch tỉnh Thừa Thiên Huế trả lời về vấn đề tiền bồi dưỡng, phụ cấp cho người thực hiện nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch (chốt số 5 và chốt số 6) thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Chế độ tiền bồi dưỡng, phụ cấp cho người thực hiện nhiệm vụ tại chốt (công an, thanh tra giao thông, biên phòng, quân sự) có được hưởng chế độ theo Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ ngày 08/02/2021 không? Hiện nay, những người đi trực chốt và thực hiện nhiệm vụ tại chốt chưa được hưởng chế độ theo Nghị quyết của Chính phủ từ khi lập chốt đến thời điểm hiện tại.*”; Phòng Tài chính-Kế hoạch báo cáo như sau:

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại trong năm 2021 diễn ra phức tạp trên địa bàn huyện Phú Lộc đã làm phát sinh nhiều khoản chi phí lớn; Phòng Tài chính – KH đã tham mưu UBND huyện tổng hợp nhu cầu kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính tỉnh đề nghị được hỗ trợ; tuy nhiên đến nay, ngân sách tỉnh chưa hỗ trợ cho ngân sách huyện.

Để đảm bảo kinh phí kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch, Phòng Tài chính-Kế hoạch đã tham mưu UBND huyện sử dụng nguồn ngân sách huyện để phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. Do ngân sách huyện có hạn chế nên chủ yếu là chi tiền ăn, sinh hoạt phí cho công dân cách ly, tiền ăn cho lực lượng phục vụ, cơ sở vật chất tại các chốt kiểm soát, các khung cách ly, xăng xe đưa, đón công dân cách ly...

Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch (chốt số 5 và chốt số 6) thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc được hưởng chế độ phụ cấp theo Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ; Tuy nhiên, do nhu cầu kinh phí quá lớn, ngân sách huyện còn hạn chế nên một số chế độ, chính sách chưa được đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành. Do đó, Phòng Tài chính-Kế hoạch sẽ tham mưu UBND huyện phân bổ từ nguồn ngân sách huyện để chi trả một phần chế độ, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiếp tục phân bổ sau khi UBND tỉnh hỗ trợ mục tiêu cho ngân sách huyện.

Phòng Tài chính – KH kính báo cáo./.

Noinhận:

- Nhutrên;

- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Trương Thành